

# Thực hiện Quy chế dân chủ ở Bình Dương

**■ HOÀI NHÂN**

"Cái gì có lợi cho dân thì cố mà làm cho tốt" không chỉ là lời nói, là khẩu hiệu mà còn là những việc làm thực tế, cụ thể mà chúng tôi cảm nhận được mỗi khi có dịp về công tác tại cơ sở ở các xã, huyện thuộc tỉnh Bình Dương.

Đất Cuốc là một xã thuộc huyện Tân Uyên mới được thành lập từ tháng 1/2005, nơi đây là vùng đất nổi tiếng với các câu chuyện truyền thuyết về cọp ba móng, vùng đất cao lạnh và là căn cứ địa chiến khu D anh hùng. Từ khi được thành lập, Đảng bộ, chính quyền xã nhanh chóng ổn định tổ chức và xác định việc làm đầu tiên chính là ổn định lòng dân, làm cho dân tin, dân hiểu và dân nghe, làm theo chính là một trong những mục tiêu quan trọng của địa phương. Để làm được điều đó, Đảng bộ, chính quyền đã tổ chức học tập quán triệt và cụ thể hoá các nội dung quy chế dân chủ theo Nghị định 79 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ đối với nhân dân cùng lúc với thực hiện quy chế dân chủ cho cán bộ, công chức của xã theo Nghị định 71.

Đồng chí Nguyễn Thị Sương - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Đất Cuốc cho biết: cấp uỷ phân công từng đảng viên, các tổ chức và đoàn thể cũng phân công từng uỷ viên phụ trách các tổ chức tự quản, các ấp; chịu trách nhiệm trước cấp uỷ, HĐND, UBND các vấn đề phát sinh ở các cấp, các tổ. Thông qua sinh hoạt các tổ chức đoàn thể xã hội, các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề mà lồng ghép phổ biến đến tận người dân các nội dung thực hiện quy chế dân chủ, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Được biết trong năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, việc thực hiện quy chế dân chủ của xã mới Đất Cuốc từng bước đi vào nền nếp và đạt được hiệu quả nhất

(\*) Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

định. Xã được huyện công nhận là xã thoát nghèo... Nhưng đạt hiệu quả cao nhất, quan trọng nhất của việc thực hiện quy chế dân chủ ở một xã mới, vùng sâu, vùng xa chính là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền xã ngày càng được củng cố thông qua các việc làm hợp lòng dân. Một trong những việc thể hiện rõ nhất là huy động được những nguồn lực trong dân để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thật cảm động về những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức và cá nhân đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến trước đây. Từ một con đường mòn nhỏ, quanh quẹo, lồi lõm, nhiều "ổ trâu", lắm "ổ voi" nhưng với sự đồng tình hưởng ứng của các tổ chức, các cá nhân theo phương châm: "nhà nước và nhân dân cùng làm", đã làm nên con đường ở ấp Suối Sâu dài hơn 3 km trở thành con đường cao ráo, thông thoáng và sạch đẹp. Bà con còn tự nguyện ủng hộ, đóng góp để tu sửa đoạn kè tiếp hơn 1 km góp phần làm cho con đường đẹp hơn và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

Cuộc sống ngày một khấm khá tươi đẹp hơn, vì thế người dân nơi đây càng sâu nặng nghĩa tình biết ơn Đảng và Nhà nước. Một lòng tin tưởng và làm theo Đảng, nhường cơm xẻ áo, giúp nhau lúc hoạn nạn khó khăn, vun đắp nên truyền thống tương thân tương trợ rất đáng quý biết nhường nào: những ngôi nhà tình nghĩa, những mái nhà đại đoàn kết. Đồng chí Bí thư Đảng của xã còn cho biết thêm: thật vui làm sao khi được chứng kiến các buổi họp dân. Bà con đi rất đông. Phát biểu rất nhiệt tình và có trách nhiệm, từng việc một được bà con đưa ra và đóng góp tích cực, sôi nổi giúp Đảng, chính quyền xã thấy được những việc làm tốt, chưa tốt cần phải khắc phục. Tấm lòng của bà con rất đáng quý làm sao.

Một lần đến thăm Phước Sang, một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đồng chí Chin Quen - Bí thư Đảng uỷ xã cho chúng tôi biết: từ một xã còn nhiều khó khăn, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu; đời sống bà con còn lắm cơ cực, đường xá giao thông đi lại chủ yếu là đường đất nắng bụi, mưa lầy làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của địa phương. Trước thực trạng đó, Đảng uỷ xác định phải tìm ra những giải pháp tích cực, phù hợp, đúng đắn, hợp lý để xây dựng xã nhà ngày càng tốt hơn. Một trong những giải pháp đó là phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp từ trong dân. Từ đó, Đảng uỷ chỉ đạo, tất cả những việc gì có liên quan đến dân đều phải tham khảo ý kiến dân, hỏi ý dân trước, nếu dân đồng tình thì đưa vào Nghị quyết và triển khai thực hiện.

Trên cơ sở ý tưởng chỉ đạo và để thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ, Phước Sang đã mạnh dạn tổ chức lấy ý kiến của dân trước khi đưa vào Nghị quyết đó. Làm đường giao thông nông thôn thì địa phương nào cũng làm nhưng cách làm của Phước Sang chính là thực sự dựa vào dân. Để lấy ý kiến của dân, xã cử cán bộ xuống phối hợp cùng Mặt trận, đoàn thể và lãnh đạo các ấp tổ chức đưa ra dân dự kiến làm đường giao thông trên địa bàn ấp với việc công khai cách thức làm đường, cấu trúc con đường, vốn đầu tư, nguồn ngân sách và sự đóng góp của dân để dân bàn bạc, thống nhất. Sau đó Đảng uỷ xem xét và đưa vào Nghị quyết, giao UBND xã tổ chức thực hiện.

Ông Đoàn Văn Duyên - Trưởng ấp 3 cho biết thêm: nhờ đổi mới cách làm gần dân, tôn trọng ý kiến của dân nên dân rất đồng tình ủng hộ. Như việc làm con đường giao thông của ấp dài 1 km với tổng kinh phí lên 110 triệu đồng, nhà nước ủng hộ khoảng 70%, số còn lại dân đóng góp. Điều quan trọng là chỉ có 9 hộ dân có nhà trên con đường đó, phải góp hơn 30 triệu đồng. Trong 9 hộ, phần đông là gia đình nghèo. Thế là họp các hộ lại, phân tích khơi gợi tình làng nghĩa xóm, giúp nhau lúc khó khăn. Các hộ đồng tình với mức bình quân đóng góp mỗi hộ là 4 triệu đồng nhưng với hộ khá giả thì góp từ 5 triệu trở lên, hộ nghèo thì đóng góp ít hơn hoặc đóng góp bằng công lao động. Thế là chỉ trong

thời gian ngắn, con đường hoàn thành. Nhưng có lẽ đẹp nhất chính là tình người, là sự giúp nhau, tương trợ nhau của người dân vùng sâu, vùng xa.

Được biết, một trong những việc làm đạt hiệu quả cao là việc tổ chức tuyên truyền, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập các nội dung quy chế dân chủ. Với sự năng động, vượt khó của mình, Đảng uỷ, UBND xã Phước Sang luôn quan tâm đến công tác này vì cho rằng: "tư tưởng không thông thì công lòng khiêng không nổi", do đó để đạt hiệu quả trong công tác này thì xã đã tranh thủ, tận dụng được nhiều hình thức tuyên truyền, vận động từ phát trên loa đài, đăng bảng thông báo đến sinh hoạt các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, dù kinh phí còn hạn hẹp, xã còn nghèo nhưng Phước Sang đã in ấn các tài liệu, các nội dung có liên quan đến quy chế dân chủ, đến sinh hoạt đời sống người dân thành tập tài liệu phát đến từng hộ gia đình.

Mặt khác, Đảng uỷ đã phân công trách nhiệm cho từng chi bộ, tổ đảng, đảng viên chịu trách nhiệm từng cụm dân cư, từng tổ nhân dân tự quản. Xem đây chính là một trong những chỉ tiêu, tiêu chí để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. Một số đồng chí bí thư chi bộ ấp cho biết: với việc phân công trách nhiệm này, người đảng viên sẽ gắn bó với nhân dân, với tổ nhân dân tự quản. Mọi thành, bại, ưu khuyết gì của tổ nhân dân đều có liên quan đến hoạt động của đảng viên. Đảng viên phải có sự kết hợp tốt với tổ đại biểu HĐND, tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố để giải quyết các vấn đề phát sinh trong địa bàn. Việc làm này không chỉ giúp đảng viên gắn bó với cơ sở mà còn giúp đảng viên tìm hiểu, nắm bắt được thực tế hoặc giúp đảng viên tốt hơn, đẹp hơn và gương mẫu hơn trong mắt người dân.

Với cách làm gần dân, tôn trọng và gắn bó với dân, trong thời gian qua Phước Sang từng bước vươn lên, kinh tế xã hội ngày càng ổn định, phát triển. Người dân đã bàn trực tiếp và đóng góp xây dựng mới 3 con đường, xây dựng 27 nhà tình thương, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được hưởng ứng

*(Tiếp theo trang 35)*

tâm huyết, có đạo đức lối sống trong sáng, quan hệ lành mạnh, có trách nhiệm với nhiệm vụ chức trách được giao, có tinh thần đoàn kết, hết lòng vì dân, có kỹ năng vận động, tuyên truyền quần chúng, được quần chúng tin yêu. Khi giải quyết khiếu nại đền bù, cần công khai cung cấp cho nhân dân những chính sách, văn bản mới nhất về giá cả đền bù, để họ có thể so sánh, kiểm tra chế độ đối với gia đình và các hộ khác, tạo cho người dân tâm lý được di dời, giải toả, còn hơn bị di dời giải toả, tránh sự hiểu biết không thống nhất giữa các khu dân cư trong cùng một đơn vị hành chính (địa giới hành chính) trong

việc đền bù giải toả, cần tuyên truyền, giải thích rõ giữa các nhóm khi áp giá đền bù, giữa người đi, người ở, giữa nơi ở cũ và nơi ở mới, giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, đến nơi ở mới, cuộc sống hiện tại và tương lai ở nơi ở cũ và mới, định hướng cho họ để họ có sự lựa chọn hợp lý.

Tăng cường kiểm tra, giám sát... những đảng viên, cán bộ, công chức và những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều hành công tác đền bù, giải toả, tránh hiện tượng sử dụng quyền lực lấn át, áp đặt, chiếm dụng lợi thế tạo ra những mâu thuẫn về nhận thức, lợi ích và quyền lực, triệt để chống các

hành vi tiêu cực trong các cơ quan hữu trách trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Nếu làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giải toả đền bù, hạn chế những quy hoạch treo trong khu dân cư, là điều kiện đầu tiên giúp cho tiến độ của công trình, dự án được bảo đảm thực hiện đúng tiến độ.

Chúng ta tin tưởng với việc quy hoạch, chỉnh trang đô thị khoa học và hợp lòng dân, sẽ là điều kiện cho địa phương đẹp về quy hoạch, giàu về kinh tế, văn hoá - xã hội văn minh, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung của cả nước. ■

## Thực hiện Quy chế dân chủ... (Tiếp theo trang 33)

tích cực với kết quả bình xét cuối năm hơn 90% hộ dân đạt gia đình văn hoá, 100% hộ dân đạt hộ an toàn, số hộ nghèo từ hơn 2% giảm xuống còn 1,7%. Xã đã xem xét hoà giải nhiều vụ mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Xã còn tăng cường xây dựng tủ sách pháp luật, sửa đổi bổ sung các hương ước, quy ước cho phù hợp với sự phát triển của địa phương. Đặc biệt quy định thanh niên địa phương việc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình gặp hoạn nạn, tang ma tạo sự gắn bó hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân và cũng để thế hệ trẻ sống có trách nhiệm và gắn bó với cộng đồng nhiều hơn nữa.

Một nội dung khác nữa là việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan cấp xã. Tuy đây là việc làm còn mới nhưng lãnh đạo địa phương kết hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt. Mọi vấn đề

có liên quan đều được thực hiện theo quy định, việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cấp xã được tổ chức chu đáo, phát huy được tinh tích cực trong cán bộ, công chức xã.

Thực hiện quy chế dân chủ chính là một phần của công tác dân vận trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Từ thực tiễn ở các xã Đất Cuốc, Phước Sang cho thấy, quyền làm chủ và thực hiện làm chủ được triển khai tốt phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, cách thức lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, tùy thuộc vào yếu tố con người. Nhận thức đúng, có nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc; thật sự tôn trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, thực sự làm tốt và làm đúng nguyên tắc công tác cán bộ, công tác đảng viên thì khó khăn gì cũng vượt qua.

Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, những việc làm cụ thể ở những địa phương nêu trên chính là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân chủ là chìa khoá vạn năng để giải quyết mọi khó khăn". Đây chính là bài học kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho nhiều địa phương học tập. ■